

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT NĂM 2023

1. Về tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1999

Nơi ở hiện nay: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội.

Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị: Giáo viên trường THCS Phúc Đồng.

2. Về nhân vật:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – Nhân viên thư viện, giáo viên Giáo dục công dân trường THCS Phúc Đồng

TÊN BÀI

CÔ NGUYỄN THỊ THU HOÀI – NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT, NHIỆT TÌNH,
TRÁCH NHIỆM

Hưởng ứng phong trào thi đua về tấm gương “*Người tốt việc tốt*” gắn liền với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương sáng tiêu biểu về sự tận tâm, nhiệt huyết và có đóng góp to lớn cho nhà trường với nhiều thành tích nổi trội. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài – Nhân viên thư viện, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trường THCS Phúc Đồng.

Với niềm đam mê trở thành một giáo viên, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Văn – Giáo dục công dân. Đến năm 2003, cô tốt nghiệp Đại học Tổng hợp văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sau khi ra trường, năm 2009 cô Hoài thi vào ngạch thư viện và về công tác tại trường THCS Phúc Đồng cho đến nay.

Trong công việc, cô Hoài luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều sáng tạo trong các hoạt động của nhà trường. Đồng nghiệp trong nghề không ai không biết đến và quý mến một cô Hoài luôn nhiệt huyết, chăm chỉ, ngăn nắp, gọn gàng và cẩn thận. Về chuyên môn, cô luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Không chỉ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, cô còn không ngừng học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Để hoạt động thư viện đạt kết quả tốt, cô đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên. Kết quả là thư viện nhà trường từ đạt chuẩn năm 2010, đến năm 2013-2014 đạt tiên tiến và năm 2017-2018 đạt xuất sắc. Đây là một thành tích đáng tự hào của cô và của cả tập thể trường THCS Phúc Đồng. Bên cạnh đó, cô Hoài còn có nhiều thành tích cá nhân đóng góp cho nhà trường: đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm học 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp Quận; đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quận môn Giáo dục công dân năm học 2010-2011.

Bên cạnh công tác thư viện, cô Hoài còn tham gia giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân. Trong quá trình dạy học, cô luôn cố gắng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống thực tiễn của cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học; sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Cô luôn thấu hiểu tâm lý, tính cách từng học trò của mình nên có các biện pháp phù hợp khiến những em nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những em đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực của mình. Vì vậy mà mỗi tiết học Giáo dục công dân đều trở nên cuốn hút hơn đối với các em học sinh. Và nhờ vậy mà chất lượng đại trà của bộ môn luôn đạt chỉ tiêu của nhà trường. Năm học 2022-2023, có 01 học sinh đạt giải nhì học sinh giỏi môn Giáo dục công dân cấp quận và

được tham gia dự thi cấp thành phố, 01 học sinh tham gia dự thi “Đại sứ văn hoá đọc” và đạt được giải nhì cấp thành phố, giải khuyến khích toàn quốc. Đó là những thành tích vô cùng tự hào mà cô và trò đã đạt được nhờ vào sự tâm huyết, tận tụy mà cô Hoài dành cho từng tiết học.

Không chỉ làm tốt mọi công việc ở trường, mà ở nhà cô còn đảm đang gánh vác các công việc trong gia đình. Cô làm việc gì cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, khiến cho đồng nghiệp chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ. Với lòng say mê, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là lòng tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài thật xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu trong ngành giáo dục và là tấm gương sáng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường học tập và noi theo.

Một số hình ảnh đẹp về cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài



Cô Nguyễn Thị Thu Hoài cùng các thành viên tổ Xã hội



Cô Nguyễn Thị Thu Hoài cùng em Ngô Hoàng Anh Thư – học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc



Cô Nguyễn Thị Thu Hoài thực hiện thành công tiết chuyên đề cấp quận



Cô Hoài luôn giữ gìn thư viện ngăn nắp, sạch sẽ

